

# เครื่องบินชั้นนำตระกูลลำตัวกว้างของแอร์บัส ในงาน แสดงที่ฟาร์นโบโรห์ เครื่องบิน เอ350 เอ็กดับเบิลยูบี เปิดตัวครั้งแรกที่งานงานแอร์โชว์ ในสหราชอาณาจักร

สมาชิกใหม่ล่าสุดในตระกูลเครื่องบินพาณิชย์ของแอร์บัส จะเผยโฉมครั้งแรกที่งานแสดงเครื่องบินนานาชาติ ฟาร์นโบโรห์ อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม นี้

เครื่องบิน เอ350 เอ็กดับเบิลยูบีจะมีส่วนร่วมในการแสดงการบินและจะแสดงบนแท่นโชว์ในช่วงแรกของสัปดาห์ ในขณะที่เครื่องบิน เอ380 จะทำการแสดงโชว์ตลอดทั้งสัปดาห์

เครื่องบินแอร์บัสตระกูลลำตัวกว้าง เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและอเนกประสงค์ที่สุดในโลก แอร์บัสเป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ครอบคลุมทุกกลุ่มตลาดผู้โดยสารจาก 100 ไปจนถึง 500 คนและมากกว่า เครื่องบินของแอร์บัสให้ความประหยัด อเนกประสงค์และความสะดวกสบายของห้องโดยสารอย่างที่ไม่เคยมีใครเทียบได้ กับการจราจรที่จะเพิ่มเป็นสองเท่าในทุกๆ 15 ปี เครื่องบินแอร์บัสลำตัวกว้างช่วยให้สายการบินและสนามบินจัดการกับผู้โดยสารได้มากกว่าโดยไม่ต้องใช้เวลาในการลงจอด (landing slots) เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ของสมาชิกอื่นๆ ในตระกูลเครื่องบินพาณิชย์ของแอร์บัสในงาน ประกอบไปด้วย เครื่องบิน เอ320 และเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวสำหรับภาคองค์กร เอซีเจ319 ที่ดำเนินงานโดย Tyrolean Airways ซึ่งมีห้องโดยสารที่มีขนาดกว้างและสูงที่สุดในบรรดาเครื่องบินเจ็ทสำหรับภาคธุรกิจอื่นๆ โดยเครื่องบินส่วนตัวสุดหรูนี้ ประกอบไปด้วยพื้นที่เลานจ์เพื่อการสังสรรค์ และห้องนอนส่วนตัวพร้อมห้องนำในตัว

งานแสดงเครื่องบินนานาชาติ ฟาร์นโบโรห์ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่กลุ่มแอร์บัสมีการกำหนดภาพลักษณ์

ใหม่ โดยซุ้มของแอร์บัสจะตั้งอยู่ใกล้กับแท่นแสดงโชว์เครื่องบิน (แถวที่ OE13) ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารสำหรับทุกแผนกในแอร์บัส ส่วนพื้นที่นิทรรศการจะจัดแสดงผลภัณฑ์ชั้นนำและนวัตกรรมของแอร์บัส รวมทั้งห้องนักบินจำลองขนาดเสมือนจริงของเครื่องบิน เอ350 เอ็กดับเบิลยูบี

คำแถลงการณ์ข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ของแอร์บัส จะทำการประกาศในตลอดทั้งสัปดาห์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่สุดนัยข่าวประชาสัมพันธ์และที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ซุ้มของกลุ่มแอร์บัส ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแท่นแสดงโชว์เครื่องบิน ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าพบปะเยี่ยมชมเราได้ที่ซุ้มของกลุ่มแอร์บัส

นอกจากนี้แอร์บัสยังเป็นผู้สนับสนุนในรายการโทรทัศน์ “ฟาร์นโบโรห์ ทวี” ซึ่งจะนำเสนอข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของเรา ในระหว่างวันเปิดแสดงโชว์สำหรับสาธารณะชน (19-20กรกฎาคม) และในวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มแอร์บัส

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตของงานแสดงในแต่ละวันได้ที่ [www.airbus.com](http://www.airbus.com), Twitter (@airbus) และ [www.facebook.com/airbus](http://www.facebook.com/airbus)

ข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอของคำแถลงการณ์ข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ของแอร์บัส สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.airbus.com/presscentre/](http://www.airbus.com/presscentre/)